

แบบการกำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	
	ผลผลิต	ผลลัพธ์
1. จัดกิจกรรมเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กร	<p>สพพ. มีการเผยแพร่หนังสือคุณธรรมรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 12 ครั้ง ดังนี้</p> <p><u>ครั้งที่ 1</u> (ต.ค. 62) เรื่อง "กลมเกลียว The Harmony"</p> <p><u>ครั้งที่ 2</u> (พ.ย. 62) เรื่อง "ความซื่อสัตย์ (Honesty)"</p> <p><u>ครั้งที่ 3</u> (ธ.ค. 62) เรื่อง "ถ่วงอก"</p> <p><u>ครั้งที่ 4</u> (ม.ค. 63) เผยแพร่คลิปวิดีโอเรื่อง "การทำดี"</p> <p><u>ครั้งที่ 5</u> (ก.พ. 63) เรื่อง "คุณละ!! อยากมีลูกแบบไหน"</p> <p><u>ครั้งที่ 6</u> (มี.ค. 63) เรื่อง "ทุจริต ทำลายชาติ"</p>	<p>- เพื่อส่งเสริมให้มีความปรองดองรักใคร่ ในหมู่คณะ ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในงาน และช่วยให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย</p> <p>- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>- เพื่อส่งเสริมให้มีความสามัคคีซึ่งกันและกัน</p> <p>- เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตนและการดำรงชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>- กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้มีความกตัญญูรู้คุณ</p> <p>- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ "ทุจริต" ในหัวข้อ "ทุจริต ทำลายชาติ" เพื่อร่วมกันขจัดโกง ลด ละ เลิก สิ่งทุจริตทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	
	ผลผลิต	ผลลัพธ์
	<p><u>ครั้งที่ 7</u> (เม.ย. 63) เรื่อง เกิดเป็นคนอย่า "ดูถูกคน" หากคุณยังไม่ได้ดีกว่าใครๆ</p> <p><u>ครั้งที่ 8</u> (พ.ค. 63) เรื่อง "การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สุด"</p> <p><u>ครั้งที่ 9</u> (มิ.ย. 63) เรื่อง "ความเพียร (Perseverance)"</p> <p><u>ครั้งที่ 10</u> (ก.ค. 63) เรื่อง "ปริญญามีไว้เพื่ออะไร?"</p> <p><u>ครั้งที่ 11</u> (ส.ค. 63) เรื่อง "ความตรงต่อเวลา"</p> <p><u>ครั้งที่ 12</u> (ก.ย. 63) เรื่อง "Happy Feet 2"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้รู้จักการเคารพผู้อื่น ไม่ดูถูก ดูแคลนผู้อื่น - ส่งเสริมให้รู้จักการให้ผู้อื่น - ส่งเสริมให้มีความขยันหมั่นเพียร - ส่งเสริมให้รู้หน้าที่และตระหนักในความรับผิดชอบ ต่อองค์กรและสังคมเมื่อได้ก้าวสู่วัยทำงาน - ส่งเสริมให้มีความตรงต่อเวลา - ส่งเสริมให้มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ
2. จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม/สัมมนาของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตภายในประเทศ ทั้งส่วนภาครัฐและภาคเอกชน	สพพ. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2562	บุคลากรของ สพพ. ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการไม่ทุจริตและต่อต้านการทุจริต
3. พัฒนาระบบกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	มีการจัดทำแนวทางและมาตรการป้องกันการทุจริตของ สพพ. และแจ้งเวียนให้บุคลากรของ สพพ. แล้ว เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563	บุคลากรของ สพพ. มีแนวทางและมาตรการป้องกันการทุจริต และสามารถปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการฯ ได้
4. จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรของ สพพ. อย่างต่อเนื่อง	มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561” ให้แก่บุคลากร สพพ. เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 63	บุคลากรของ สพพ. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	
	ผลผลิต	ผลลัพธ์
5. พัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตขององค์กร ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ สพพ. ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ และบอร์ดด้านหน้าสำนักงาน	เพื่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกรับรู้ถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ สพพ.
6. เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สปพ. เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผลประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 = 89.94 ผลประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 = 88.62

ปัญหาและอุปสรรค

ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมบางส่วนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ข้อเสนอแนะ

เปลี่ยนรูปแบบในการกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์